

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã**

Ngày 04/10/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã. Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã; Công ty cổ phần Môi trường Bình Định và một số đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 58 tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, có 07 doanh nghiệp, 09 đơn vị sự nghiệp công ích, 17 hợp tác xã và 25 cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Có 04/11 địa phương (thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, Vân Canh) có 01 hoặc 02 đơn vị tham gia dịch vụ thu gom; các địa phương còn lại, vẫn còn phổ biến tình trạng một địa phương (cấp xã) có một đơn vị thu gom, vận chuyển. Việc hình thành nhiều đơn vị thu gom nhỏ lẻ ở cấp xã do cá nhân đảm nhận, không đảm bảo về nhân lực, phương tiện, kinh phí đã dẫn đến tần suất thu gom, tỷ lệ thu gom rác khu vực nông thôn của tỉnh chuyển biến chậm, đạt 54,89% (so với năm 2022 là 52,48%), chưa đạt yêu cầu theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh (61%). Tại khu vực đô thị, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 85,26% và đạt chỉ tiêu đề ra theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/03/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025 (85%).

1. Đề công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh trong thời gian đến đảm bảo về tần suất và tỷ lệ theo kế hoạch, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt cụ thể, chi tiết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; trong đó, nội dung phương án cần nêu rõ phương thức, số lượng đơn vị thu gom (ưu tiên đề đơn vị sự nghiệp công ích, doanh nghiệp và Hợp tác xã thực hiện), cơ cấu lại từng khu vực, phương thức thu gom, yêu cầu đặt ra về tần suất, tỷ lệ rác được thu gom. Các địa phương xây dựng kịch bản thu gom, vận chuyển phù hợp tại

mỗi địa bàn, sau đó xây dựng đơn giá trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ và tổ chức đấu thầu/đặt hàng, chỉ đơn vị có đủ năng lực thì mới tham gia đấu thầu.

- Khẩn trương giao dự toán, đảm bảo kinh phí bổ sung mục tiêu của tỉnh năm 2023 nhằm gia tăng tần suất, tỷ lệ thu gom trong toàn huyện so với năm 2022. Tiến hành giải ngân kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính có liên quan theo đúng quy định. Việc xác định khối lượng để giải ngân kinh phí dựa trên phương thức rõ ràng, minh bạch. Đơn vị được giao đầu mỗi cấp huyện về quản lý rác phải nắm thông tin số liệu về tình hình giao dự toán, phân bổ, giải ngân kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác.

- Triển khai tăng tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị lên 5-7 lần/tuần, khu vực nông thôn đảm bảo ít nhất 2 ngày/lần (4 lần/tuần). Đối với thành phố Quy Nhơn, triển khai tăng tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt các phường ngoại thành lên 1 lần/ngày. Các địa phương phải hoàn thành việc tăng tần suất trong Quý IV/2023.

- Tổ chức quản lý, vận hành xe ép rác chuyên dụng theo đúng quy định về sử dụng tài sản công. Lưu ý số lượng xe phân bổ cho các địa phương năm 2023 được tính trên nhu cầu gia tăng vận chuyển rác trên địa bàn toàn huyện, không phải chỉ tập trung cho cục bộ một vài xã, thị trấn.

- Chuẩn hóa lại các điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, cụ thể:

+ Các vị trí không phù hợp, gần khu vực dân cư: dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt camera, giao trách nhiệm đơn vị cụ thể để quản lý, giám sát, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

+ Tổ chức lại các điểm thu gom rác công cộng tại các vị trí phù hợp, đặt các thùng rác công cộng, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom với tần suất theo quy định.

- Quá trình xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác đối với đơn vị dịch vụ, lưu ý phải được áp dụng đồng bộ cho tất cả các tổ chức/cá nhân đi thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn. Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn từ các cơ quan, tổ chức, hộ dân, việc xây dựng giá cần lưu ý (1) quy mô phát thải của các đối tượng được thu giá; (2) các đối tượng miễn giảm đóng giá dịch vụ. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu giá dịch vụ từ các hộ dân.

- Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí bổ sung mục tiêu năm 2023. Đồng thời, các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR dựa trên cơ sở của Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh và đề xuất bổ sung thêm (nếu có). Riêng việc đề xuất mua sắm bổ sung các xe chuyên dùng, phải đảm bảo theo định mức đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong

đó, đề nghị các địa phương lưu ý việc mua sắm xe chuyên dùng không đi ngược lại chủ trương xã hội hóa trong công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường Bình Định nghiên cứu việc mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương ngoài phạm vi thành phố Quy Nhơn, tham gia đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương có tổ chức đấu thầu để thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K17

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Ngọc An**